



Cha !

Ngày của Cha hay còn được gọi với tên tiếng Anh là Father's Day là ngày lễ tôn vinh những người làm cha.

Việc ăn mừng ngày của Cha bắt nguồn từ Fairmont Tây Virginia vào ngày 5 tháng 7 năm 1908. Bà Grace Golden đã tổ chức ăn mừng nhằm tôn vinh người cha đã qua đời trong thảm họa Monongah Mining ở Monongah.

Năm 1909 một người phụ nữ tên Sonora Dodd cũng đã ăn mừng ngày của Cha do bị ảnh hưởng từ ngày của Mẹ. Sonora Dodd sinh ra trong gia đình sáu chị em mẹ mất sớm và bố phải lo toan tất cả. Xuất phát từ sự kính trọng, biết ơn công lao dưỡng dục của người Cha mà bà đã chọn ngày sinh nhật của mình 19/6 để tôn vinh người cha yêu dấu.

Năm 1966, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson đã quyết định chọn ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 6 hàng năm là ngày của Cha ở Mỹ.

Năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon đã ký văn bản xác nhận ngày chủ nhật thứ ba của tháng 6.

Ngày của Cha là ngày lễ có ý nghĩa thiêng liêng, là dịp để những đứa con trong gia đình thể hiện tình thương yêu, niềm kính trọng biết ơn đối với người cha.

CHA !

Cha là vàng thái dương bạch ngọc

*Ngọn Thái sơn sừng sừng hướng con đi
Tình yêu cha cao quý tựa thân cây
Tỏa bóng mát cho đời con khôn lớn*

Ơn Cha !

*Lá Thu vàng rụng bên thêm
Ơn Cha thấp sáng tâm hồn trẻ thơ
Nắng ấp ủ tình Cha cao núi Thái
Công sinh thành oằn nặng bờ vai*

CHE PHỦ ĐỜI CON

*Cha là bóng mát che phủ đời con
Là biển cả tình thương chẳng mỏi mòn
Là trái tim hồng tỏa hương nồng ấm
Là mặt trời sáng chói khắp nước non
Lam Nhã Thảo Am, 250082550 - 16102006*

CHA VẪN CÒN ĐÂY !

*Đã bao mùa Vu Lan trôi qua
Thế mà con chưa bao giờ nghĩ đến
Một đóa Hồng gắn lên ngực áo cha
Đời mà sao vô tình đến lạ !
Cha vẫn còn đây mà xa lắc bao giờ !
Đời thờ ơ trong tình cha muôn thuở
Bây giờ về, con nhìn lại tóc cha
Đã bạc trắng tự thuở nào quên lãng
Cha ơi cha ! con ân hận muôn đời !*

NẾP NHẢN VÀNG TRÁN

Con có biết mỗi nếp nhăn vàng trán

Bởi vì con đòi lắm lúc chưa vui

Con có biết mắt cha nhìn khuya khoắt

Lòng trĩu buồn hun hút ngập ngừng rơi



Phan Văn Huy Tâm